

## Tiêu chuẩn tối thiểu của Chứng chỉ Tú tài (HSC)

### Thông tin cho phụ huynh và người chăm sóc

Thân gửi quý vị phụ huynh và người chăm sóc

Cơ quan Thẩm quyền Tiêu chuẩn Giáo dục NSW (NSW Education Standards Authority (NESA)) ban hành chính sách tiêu chuẩn tối thiểu cho Chứng chỉ Tú tài (HSC), nghĩa là các học sinh tại NSW cần đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về đọc viết và toán số trước khi có thể nhận được Chứng chỉ Tú tài (HSC).

Học sinh sẽ làm các bài thi về tiêu chuẩn tối thiểu HSC trong ba lĩnh vực đọc, viết và toán số. Mỗi bài thi trực tuyến lâu khoảng 45 phút và được sắp đặt như sau:

- bài thi trắc nghiệm về đọc;
- bài thi trắc nghiệm về toán số; và
- bài thi viết (lên tới 500 chữ) dựa trên gợi ý bằng hình hoặc đề bài.

Học sinh cần đạt Mức 3 hoặc 4 trong tất cả ba lĩnh vực thi này để đạt được tiêu chuẩn tối thiểu HSC. Việc này có nghĩa là học sinh nào đạt tiêu chuẩn tức là có kỹ năng thực hành căn bản dùng trong đời sống hàng ngày, cho công việc và việc học tập lên cao.

Học sinh có nhiều cơ hội mỗi năm để dự các kỳ thi trực tuyến này, từ Lớp 10 cho đến cuối năm Lớp 12. Có thời gian chờ đợi giữa những lần thi lại cho mỗi bài thi.

Học sinh sẽ được nhà trường hỗ trợ để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu HSC. Có các bài thực hành thi thử ở trường và các câu hỏi mẫu trực tuyến trên trang mạng NESA: <https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/hsc/hsc-minimum-standard/online-tests>

Vui lòng liên lạc trường nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị cho rằng con em quý vị có nhu cầu phụ trợ và hội đủ điều kiện để được hỗ trợ thêm cho kỳ thi tiêu chuẩn tối thiểu HSC, vui lòng gọi đến nhân viên liên lạc của trường dưới đây:

Tên của nhân viên liên lạc của trường

Số điện thoại của nhân viên liên lạc

Thân chào

Hiệu trưởng

Tên trường

### Dịch vụ Thông Phiên dịch

Nếu quý vị cần thông dịch viên để giúp quý vị gọi đến trường, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông Phiên dịch qua số 131 450 và yêu cầu một thông dịch viên người Việt. Cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại mà quý vị muốn gọi và họ sẽ có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Quý vị không phải trả tiền cho dịch vụ này.

